

mudlek@thairath.co.th

คาบลูกคาบดอก

หมัดเหล็ก

สงครามการเมือง

ประเทศไทยรอดพ้นจาก สงครามกลางเมือง จากวิกฤติการเมืองมาได้ก็ถือว่าโชคดีอย่างที่สุดแล้ว เพราะ ประเทศที่เกิดสงครามกลางเมือง แม้จะพ้นจากวิกฤติไปแล้ว แต่ความเป็นชาติก็ล่มสลาย ไม่มีทางกู้กลับคืนมา เช่นเดียวกับ ประเทศที่เป็นเมืองขึ้น จะถูกประทับตราตลอดไป การยึดอำนาจ จึงเป็นเหมือนดาบสองคม ยุติการชิงอำนาจก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมือง แต่อีกด้านก็ทำให้ การพัฒนาประเทศต้องสะดุด ล้าหลังไปฉิบ

ถ้าวันนี้ เรายังมองการเมืองกันแค่กระพี้ มองแค่ว่าใครจะได้อำนาจเป็น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หรือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังจะเป็นหัวหน้าต่อไปหรือไม่ หรือมองแค่ ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนต่อไป รวมทั้งมองว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไปต่ออย่างไร เหล่านี้คือกระพี้ทั้งนั้น ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็น หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หรือ พล.อ.ประยุทธ์ จะไปต่อหรือไม่ ถ้า วิกฤติการเมืองยังเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่อย่างนี้ ประเทศไทยก็ไปไม่รอดอยู่ดี

หรือแม้แต่ข้อปลีกย่อย จะคล้ายคลึง หรือ จะถกเถียงกันว่า เดิม การห้ามใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งไพรมารีโหวต ถ้าจะตั้งแง่เกี่ยวกันอยู่แค่นี้เชื่อขมกินได้เลยว่า ประชาธิปไตยเมื่อ 80 ปีที่แล้ว กับ แก่นแท้ประชาธิปไตยวันนี้และในอนาคต จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นอกจากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบ้างเท่านั้น

กรุงเทพโพลล์ สสำรวจความเห็นชาวบ้าน หัวข้อ การเลือกตั้งบนสมรรถภูมิโซเชียล คนส่วนใหญ่ก็ยังอยากให้ใช้เฟซบุ๊กหาเสียง

เพราะเชื่อว่า จะเกิดผลดีกับประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลของพรรคการเมืองได้มากขึ้น ถ้าห้ามไม่ให้ใช้โซเชียลหาเสียงจะทำให้รู้สึกเหมือนถูกปิดกั้น เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาไม่สมกับที่เป็นไทยแลนด์ 4.0

สื่อโซเชียลมีเดียที่ชาวบ้านอยากเห็นพรรคการเมืองใช้งานมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก ร้อยละ 68 ไลน์ ร้อยละ 39.6 ยูทูป ร้อยละ 36.5 ทวิตเตอร์ ร้อยละ 11.9 อินสตาแกรม ร้อยละ 11.5

อย่างไรก็ตาม อีกด้านชาวบ้านกังวลว่า บรรดานักการเมือง จะใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย โจมตีคู่แข่ง ทำให้เกิดความขัดแย้ง เมื่อเทียบข้อดีกับข้อเสียชาวบ้านเห็นว่ามี ข้อดี ที่ร้อยละ 54.8 ข้อเสีย ที่ร้อยละ 45.2 ข้อดีมากกว่าเสีย นิดหน่อย

สรุปแล้ว สื่อโซเชียลก็เหมือนดาบสองคม ใช้ไปในทางที่ดี ก็จะเป็นประโยชน์ ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดก็จะทำให้เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้น การห้ามไม่ให้หาเสียงทางโซเชียลเลยก็ไม่ถูก แต่ต้องควบคุมให้รอบคอบ ถ้าใช้โซเชียลเข้าข่ายโจมตีใส่ร้ายก็มีกฎหมายคอมพิวเตอร์ ควบคุมอยู่แล้ว บวกกับ กฎหมายพรรคการเมือง ถ้านักการเมืองคนไหน พรรคไหน ใช้สื่อบิดเบือนใส่ร้ายคนอื่นก็ต้องลงโทษให้หนักเข้าไว้ จะไปห้ามเสียเลยคงไม่เหมาะสม

การเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์ จะห้ามไม่ให้เกิดสงครามในสนามเลือกตั้งคงยาก เพียงแต่ทำอะไรให้อยู่ในขอบเขตความพอดี เอาเหตุและผลมาถกกัน จะใส่สีตีไข่ให้พองาม แต่ถึงขนาดตีไม้เผา เงามไม่เหยียบก็เกินไป.

หมัดเหล็ก